



การดำเนินการตามนโยบาย  
บริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบางซ้าย  
อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้	- เทศบาลตำบลบางช้างประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ์ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร - เทศบาลตำบลบางช้างมีการกำหนดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คู่มือ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- -
ด้านอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง	กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของหน่วยงาน ๒. ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล ๓. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างเพื่อเพียงพอต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางช้าง	อัตรากำลังเพื่อให้กำลังคนสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตำบลบางช้าง - รายงานเพื่อร้องขอบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติภารกิจของเทศบาล	- -
ด้านการพัฒนาบุคลากร	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตามตำแหน่งงานและสายอาชีพ ตามสมรรถนะ และสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักประมวลจริยธรรมของข้าราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ และเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งแห่งการเรียนรู้	- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร นโยบายพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน - ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส - ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง	- - - งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- (บาท)
ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ	อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม ๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓. ติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	- ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ อย่างต่อเนื่อง - ติดตามการรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม	- งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - -

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ข้อบังคับเทศบาลตำบลบางช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น ธรรม ควบคุมกำกับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลตำบลบางช้าง ว่า ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น - จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่	- -
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ๒. จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ๓. จัดกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้อง	- จัดหาอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน และทัน - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- -